

เหตุการณ์สำคัญ

- GDP ไตรมาส 1 ปี 2561 (ประกาศครั้งที่ 3) ของสหรัฐฯ ถูกปรับลดลงเล็กน้อยเป็น 2.0% (qoq,saar) เนื่องจากปรับยอดสินค้าคงคลังลดลง
- ยอดปล่อยสินเชื่อกำหนดภาคเอกชนของกลุ่มยูโร เดือน พฤษภาคม 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 3.3% (yoy) จากการปล่อยกู้ให้กับภาคธุรกิจและครัวเรือน
- คณะกรรมการของนายกรัฐมนตร Shinzo Abe เพิ่มขึ้น หลังจาก 2 - 3 เดือนก่อน คณะกรรมการได้ลดลงจากข่าวการแก้ไขเอกสารที่นาย Abe อาจเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินรัฐในราคาต่ำกว่าตลาดค่อนข้างมาก
- ธนาคารกลางจีน ประกาศลดอัตราส่วนเงินกันสำรองขั้นต่ำ (Reserve Requirement Ratio: RRR) โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- ประเทศสหรัฐฯ เลื่อนการประกาศรายละเอียดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non Tariff) ที่จะบังคับใช้กับจีน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจจีน หรือ Made in China 2025

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- GDP ไตรมาส 1 ปี 2561 รายงานครั้งที่ 3 ปรับลดลงเล็กน้อยเป็น 2.0% (qoq,saar) จากรายงานครั้งที่ 2 ที่ 2.2% (qoq,saar) เนื่องจากการลดลงของสินค้าคงคลัง

ยุโรป

- ยอดปล่อยสินเชื่อกำหนดภาคเอกชนเดือน พฤษภาคม 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 3.3% (yoy) จากเดือนก่อนที่ 3.0% (yoy) โดยยอดปล่อยสินเชื่อกำหนดธุรกิจเพิ่มขึ้น 3.6% (yoy) จาก 3.3% (yoy) ในเดือนก่อนหน้า ส่วนยอดปล่อยสินเชื่อกำหนดครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 2.9% (yoy) ซึ่งยังได้ปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ และธนาคารพาณิชย์ในยุโรปส่วนใหญ่รายงานว่าจะผ่อนคลายเงินไหลการปล่อยสินเชื่อกำหนดมากขึ้น

ไทย

- คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติ 5 ต่อ 1 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5% ต่อปี ตามที่ตลาดคาด โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับคาดการณ์ GDP ปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 4.4% (yoy) โดยคณะกรรมการ 1 ท่าน ที่โหวตให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีความชัดเจนแล้วและภาวะทางการเงินที่ผ่อนคลายเป็นเวลานานอาจทำให้ประชาชนหรือภาคธุรกิจประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
- ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวดีต่อเนื่องตามการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวสูงสอดคล้องกับความต้องการสินค้าจากต่างประเทศที่ขยายตัวดีขึ้นและราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น ส่วนอุปสงค์ในประเทศขยายตัวชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่การลงทุนภาคเอกชนชะลอลง
- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เดือนมิถุนายน 2561 เพิ่มขึ้น 1.38% (yoy) และ 0.83% (yoy) ตามลำดับ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงจากเดือนก่อน อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัวจากเดือนก่อน ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับคาดการณ์ จาก 0.7% - 1.7% เป็น 0.8% - 1.6% (yoy)

ญี่ปุ่น

- ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่น (Tankan) ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตรถยนต์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาส 2 ปี 2561 อยู่ที่ระดับ +21 ลดลง 3 จุดจากระดับ +24 ในไตรมาส 1 ปีนี้ เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น และตลาดแรงงานอยู่ในภาวะตึงตัว
- คณะกรรมการของคณะรัฐมนตรีของนาย Shinzo Abe สืบสวนโดยหนังสือพิมพ์ Nikkei และ TV Tokyo เดือน มิถุนายน 2561 เพิ่มขึ้น 10% เป็น 52% ใกล้เคียงกับระดับในช่วงที่นาย Shinzo Abe ชนะการเลือกตั้งในเดือน ตุลาคม 2560 นอกจากนี้คณะกรรมาธิการการสำรวจของหนังสือพิมพ์ Mainichi เพิ่มขึ้น 5% เป็น 36% ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ตีขึ้นน่าจะให้นาย Shizo Abe ชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค LDP ในเดือน กันยายน 2561

จีน

- ธนาคารกลางจีน ประกาศลดอัตราส่วนเงินกันสำรองขั้นต่ำ (Reserve Requirement Ratio: RRR) ลง 0.5% เป็น 15.5% สำหรับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และเป็น 13.5% สำหรับธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 การปรับลดอัตราส่วนเงินกันสำรองดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลให้ภาคธนาคารมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น 7 แสนล้านหยวน โดยแบ่งเป็น 5 แสนล้านหยวน อยู่ที่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 12 แห่ง เพื่อสนับสนุนโครงการแปลงหนี้เป็นทุน (Debt-to-Equity Swap) และอีก 2 แสนล้านหยวนจะอยู่ที่ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กเพื่อนำไปปล่อยกู้ให้กับธุรกิจขนาดกลางและย่อม (MSEs)
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (Caixin Manufacturing Production) เดือน มิถุนายน 2561 ลดลงเล็กน้อยมาที่ระดับ 51.0 จุดจากระดับ 51.1 จุด ในเดือนก่อน ดัชนี PMI ที่เคลื่อนไหวเหนือระดับ 50 บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของจีนยังคงมีการขยายตัว

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	-1.65%	-9.02%	M-S50 M-BT HiDiv HiDivPlus	Slightly Underweight	<p>SET Index ปิดสัปดาห์ที่ 1,595.58 จุด ลดลง 1.65% WoW หุ้นไทยปรับลดต่อเนื่อง จากความกังวลต่อประเด็นสงครามทางการค้าและข้อจำกัดการลงทุนระหว่างสหรัฐฯและประเทศคู่ค้าอื่นๆ ส่งผลให้ Fund Flow ยังมีทิศทางไหลออกและบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง ประเด็นอื่นๆ ได้แก่</p> <p>1) รายงานเศรษฐกิจไทยเดือน พฤษภาคม 2561 ยังขยายตัวดีต่อเนื่องในทุกส่วน สนับสนุนคาดการณ์ GDP Growth ปี 2561 ที่ 4.5% การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 5.6% ได้การสนับสนุนจากกำลังซื้อของผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูง ทั้งนี้รายได้นอกภาคเกษตรชะลอตัวลง 0.1% เอกชนขยายตัว 0.8% และภาครัฐหดตัวลง 0.4% แต่ในส่วนของรายได้ภาคเกษตรฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง 10.3% ซึ่งมาจากข้าวเป็นหลัก ขณะที่สินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น ยางพารา ยังคงหดตัว</p> <p>2) การส่งออกและบริโภคที่ขยายตัวส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 3.2% สอดคล้องกันโดยเฉพาะยานยนต์เพิ่มขึ้น 11.4% ขณะที่อัตราการใช้จ่ายกำลังการผลิต CAPU อยู่ที่ 69.4% สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556</p> <p>3) เดือนมิถุนายน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งขึ้นจาก 1.07% เป็น 1.49% ตามการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก</p> <p>4) พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ เป็นประเด็นของการปรับตัวลดลงของราคาหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยโครงการใหม่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งจะทำให้มีความล่าช้าจากเดิม 2-3 เดือน อย่างไรก็ตามหลายโครงการที่ผ่านมติ ครม. แล้วยังเดินหน้าประมวลได้ต่อ</p> <p>ปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่</p> <p>1) 2 กรกฎาคม - ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อไทย (TH Inflation Rate YoY)</p> <p>2) 6 กรกฎาคม - ติดตามสหรัฐฯบังคับใช้การขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน และตัวเลข US Non-Farm Payrolls, US FOMC Minutes</p> <p>แนวโน้ม SET index สัปดาห์นี้ คาดดัชนีปรับลดต่อ ปัจจัยกดดันจากต่างประเทศ คาดแนวรับที่ระดับ 1,560 จุด และแนวต้านที่ระดับ 1,610 จุด</p>
ตราสารหนี้ไทย	Thai govt 10Y (29/06/2018 @ 2.79%)	-0.04 % (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.25% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	M-Gov, MMM, MMM-Plus	Slightly Overweight	<p>ภาวะการซื้อขายตราสารหนี้ไทยในตลาดรองสัปดาห์นี้ ยังคงเห็นแรงขายพันธบัตรรัฐบาลอย่างชัดเจนจากนักลงทุนต่างประเทศ แรงกดดันมาจากค่าเงินบาทที่ยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯรุ่น 10 ปี จะปรับลดลงจากความกังวลด้านสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและประเทศอื่นๆที่ยังไม่มีทีท่าที่จะสิ้นสุดลง</p> <p>เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเป็นไปในลักษณะที่ขึ้นขึ้น โดยพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี อัตราผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 5-7 bps</p> <p>นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย จำนวน 2,714 ล้านบาท โดยมีสถานะขายสุทธิในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 750 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จำนวน 1,964 ล้านบาท</p> <p>สัปดาห์นี้ คาดตราสารหนี้ไทยผันผวนต่อ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นหลังเงินบาทยังอ่อนค่าในระดับ 33 บาทต่อดอลลาร์</p>
	US Treasury 10Y (29/06/2018 @ 2.85 %)	-0.05% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.45% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน		
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	-1.32 %	+1.67%	I-Develop M-VI	Slightly Underweight	<p>สัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นโลกส่วนใหญ่ปรับตัวลง ท่ามกลางการวิตกการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของ Fed รวมทั้งความกังวลสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐฯและประเทศคู่ค้า กดดันให้ภาวะตลาดหุ้นผันผวน สัปดาห์นี้ติดตามตัวเลขและดัชนีที่สำคัญทางเศรษฐกิจอื่น ๆ อาทิ 1) ประเด็นความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯและประเทศคู่ค้า 2) ดัชนี PMI ของสหรัฐฯ ยุโรปและจีน 3) การจ้างงานสหรัฐฯประจำเดือนมิถุนายน 2561 ที่จะทยอยประกาศออกมา 4) รายงาน FOMC Meeting ย้อนหลังเดือนมิถุนายน</p> <p>ราคาทองคำมีแนวโน้มพักตัวจากดอลลาร์สหรัฐฯที่ยังคงแข็งค่าต่อ ทั้งนี้หากดอลลาร์สหรัฐฯกลับมาอ่อนค่า ราคาทองคำอาจประคองตัวได้ ทั้งนี้นักลงทุนจับตาสถานการณ์ geopolitical risk และตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯที่จะประกาศในสัปดาห์นี้</p>		
	Europe (STOXX50)	-1.33%	-3.09%					
	Japan (NIKKEI)	-0.94%	-2.02%					
	Emerging Market (MSCI EM)	-1.34%	+4.08%					
	Gold	-1.41%	-3.85%				I-GOLD	Slightly Underweight
	Oil (WTI)	+8.12%	+24.78%				I-OIL	Neutral
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	+0.36%	+0.60%	I-SMART	Slightly Underweight	<p>อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ยังคงเคลื่อนไหวช่วงแคบ มาอยู่ที่ 2.85% ซึ่งตลาดยังคงกังวลต่อประเด็นความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ จีน และประเทศอื่นๆ ซึ่งยังมีการตอบโต้ทางภาษีระหว่างกัน ล่าสุดมีรายงานข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการออกจากองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) นอกจากนี้ GDP ของสหรัฐฯ ไตรมาสที่ 1 ขยายตัว 2.0%QoQ saar ต่อปี น้อยกว่าที่ประกาศในครั้งก่อนที่ 2.2% ทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯชะลอลง แต่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมโดยซิก้าให้รายงานการเร่งตัวของภาคการผลิตสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนมาที่ระดับ 64.1 จากระดับ 62.7 มากกว่าที่ตลาดคาด ค่าเงินดอลลาร์ สรอ แข็งค่าต่อ ส่งผลให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่ามาก ทำให้ตลาดคาดว่าการของจีนอาจเข้ามาแทรกแซงค่าเงินเพื่อยับยั้งการอ่อนค่าที่รวดเร็วของเงินหยวน สำหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงและบางส่วนในตลาดยุโรปและตลาดเกิดใหม่ และเน้นการวางสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื่อรองรับการปรับขึ้นของ Yield</p>		
	JPMorgan Emerging Bond	-0.46%	-5.97%					
	iBoxx High Yield Index	-0.64%	0.33%				M-SMART INCOME	Slightly Underweight
	Bloomberg Barclays US MBS Index	0.35%	-0.95%					
						<p>ตราสารหนี้เอกชนสหรัฐฯให้ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าปรับลดลงเล็กน้อย จากความกังวลต่อการตอบโต้ทางมาตรการทางการค้าของจีนและสหรัฐฯที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการตอบโต้ทางภาษีจากประเทศอื่นกับสหรัฐฯ ส่งผลการเทขายของกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยง เช่นตลาดหุ้น สำหรับตลาดสินเชื่อบ้านสหรัฐฯปรับตัวขึ้น จากการปรับลงของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับ M-SMART INCOME กองทุนเน้นลงทุนตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงจากกลุ่ม High Yield ที่เป็นตราสารหนี้ประเภทด้อยสิทธิและตราสารแปลงสภาพ โดยเน้นจากอัตราดอกเบี้ยรับที่สูง (coupon) ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง ซึ่งกลุ่มธนาคารจะได้ประโยชน์จากการปรับขึ้นดอกเบี้ย ในแง่ผลประโยชน์ นอกจากนั้น กระจายการลงทุนในตราสารที่ให้ดอกเบี้ยลอยตัว และกึ่งลอยตัว เพื่อรองรับภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐฯ</p>		

ข้อสงวนสิทธิ์**คำเตือน**

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น่าข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำแนะนำหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ สمارท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ดีเวลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอขายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน